



ที่ 88/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ให้การต้อนรับและจัดการบรรยายสรุปให้แก่
คณะกรรมการคมนาคม และคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ
และสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสเดินทางเยือนภูมิภาคคิวชู

ด้วยในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการคมนาคม และคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
สภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสเดินทางเยือนภูมิภาคคิวชู โดยนายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ฯ ได้จัดการบรรยายสรุป
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะกรรมการฯ สรุปดังนี้

1. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 จัดการบรรยายสรุปในหัวข้อ “การคมนาคมขนส่ง และสภาพ
เศรษฐกิจคิวชู” ให้คณะกรรมการคมนาคม ซึ่งมีนายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ รองประธานคณะกรรมการฯ คนที่สอง
สภาผู้แทนราษฎร เป็นหัวหน้าคณะฯ โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่ง
ของภูมิภาคคิวชู ซึ่งมีความได้เปรียบจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่นในการเป็น “ประตูสู่เอเชีย” รวมทั้งมีระบบขนส่ง
สาธารณะที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะระบบรางที่เป็นเอกภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและภาค
ธุรกิจภูมิภาค

2. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 จัดการบรรยายสรุปในหัวข้อ “แผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน”
ให้คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย ซึ่งมีนายวาโย อัครรุ่งเรือง
รองประธานคณะกรรมการฯ คนที่สอง สภาผู้แทนราษฎร เป็นหัวหน้าคณะฯ โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวสรุปภารกิจ
ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการดูแลและคุ้มครองคนไทย โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งในช่วง
วิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งคณะฯ ได้ให้ความสนใจกับกรณีศึกษาของญี่ปุ่นในการรับมือกับสถานการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดูแลนักท่องเที่ยวไทยในเขตอาณาซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากการ
เปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ - ฟูกูโอกะ และการผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศของไทยและญี่ปุ่น

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้หารือกับคณะฯ เกี่ยวกับการนำแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (best practices)
ของญี่ปุ่นไปปรับใช้ในประเทศไทย ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการ
นำไปพัฒนาและยกระดับให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยต่อไป

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

* * * * *

29 ธันวาคม 2565

การบรรยายสรุปให้แก่คณะกรรมการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
วันที่ 12 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ



การบรรยายสรุปให้แก่คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร
วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

